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Borgarráð 

Ráðhús Reykjavíkur 

101 Reykjavík 

Reykjavík, 10. janúar 2020 

 

Efni: Ósk um viðræður um lóðaleigusamninga á athafnarsvæði Hestamannafélagsins Fáks 

Stjórn Hestamannafélagsins Fáks óskar eftir viðræðum við Reykjavíkurborg um lóðaleigusamninga á 

félagssvæði þess.  

Markmið viðræðna væri að horfa til þess að allir hesthúseigendur á félags- og athafnasvæði Fáks 

njóti jafnræðis og sanngirni í sínum samningum.  

 

Greinargerð 
Þegar skoðuð er saga Reykjavíkur er hestamennskan órjúfanlegur hluti hennar. Hestamannafélagið 

Fákur og félagsmenn þess hafa farið frá einum stað til annars, eftir því sem borgin hefur þanist út, og 

frá 1970 hefur Fákur byggt upp starfssemi sína í Víðidal. Frá 2006 hefur einnig verið byggt upp í 

Almannadal á Hólmsheiði.  

Í Víðidal gerðu Reykjavíkurborg og Fákur með sér lóðaleigusamning til 50 ára 1986; svæði undir 

hesthúsabyggðina Faxaból norðan við reiðhöllina í Víðidal, gæðingavöll og skeiðvöll. Sjá 

skýringarmynd 1. Innan lóðar undir hesthúsabyggð leigir Fákur svo félagsmönnum lóðareiti undir sín 

hesthús. Skylda er fyrir hesthúseigendur á þessu svæði að vera í Fáki.  
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Á svæði sunnan við reiðhöllina er annað hesthúsahverfi sem í daglegu tali er nefnt Víðidalur. Það 

svæði byggðist upp úr 1970 þegar eigendur hesthúsa við Elliðaár var gert að færa sig vegna 

mengunarhættu við árnar. Gerðir voru samningar við hvern og einn lóðarhafa, ólíkt því sem gerist í 

Faxabóli þar sem Fákur er lóðahafi, og eru skilmálar samninga á alla vegu.  

Þá er lóðahöfum í Víðidal í sjálfsvald sett hvort þeir séu  í hestamannafélaginu Fáki ólíkt því sem 

tíðkast í Faxabóli og í Almannadal. Þannig er fjöldi hesthúseigenda ekki í félaginu en nýta samt sem 

áður alla þá uppbyggingu og þjónustu sem Fákur og Reykjavíkurborg eru að gera fyrir svæðið. Oft 

hefur það reynst Fáki erfitt að fá lóðahafa í félagið og vísa þeir gjarnan í að ekkert í lóðaleigusamning 

skikki þá til þess. Líkt og í samningum um Faxaból og Almannadal þá þyrfti að koma þessu atriði inn í 

lóðaleigusamninga.  

Á skýringarmynd 2 má sjá hvernig samningum er háttað varðandi hvert og eitt hús.   

 

 

 

Stuttur gildistími lóðaleigusamninga og skilmálar um að mannvirki skulu fjarlægð að loknum 

samningstíma eru eigendum þungur baggi og veldur meðal annars því að: 

1. Verðmæti fasteignar rýrnar eftir því sem líður á samningstímann og gerir eigendum erfitt 

fyrir vilji þeir selja.  

2. Eigendur fasteigna hætta að sinna viðhaldi húsa vegna óvissu í lok samningstíma og fyrir 

vikið grotna hús niður.  

3. Ekki verður eðlileg endurnýjun eigenda á svæðinu. Ungt fólk sem vill kaupa sér fasteign á 

svæðinu fer annað eða fær ekki langtíma fjármögnun vegna stuttra lóðaleigusamninga. 

Margar fjölskyldur hafa lagt mikið af sparifé sínu í að koma sér upp aðstöðu fyrir hesta. Í einu húsi 

geta verið fjölmargir eigendur og fjölskyldur þeirra. Stuttur leigutími og kvaðir um að fjarlægja 

mannvirki setja hestamennsku hundruða á svæðinu í óvissu.   
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Dýraspítalinn í Víðidal, merktur bláum lit á þessar mynd, er á 50 ára samningi með uppkaupsákvæði í 

leigusamningi.  

 

Á Hólmsheiði var skipulögð hesthúsabyggð og 2006 fór fram fyrsta úthlutun á svæðinu og sú síðari 

2008. Þar er málum háttað líkt og í Faxabóli, Fákur heldur á lóðaleigusamning alls svæðisins og leigir 

síðan lóðareiti til félagsmanna sinna. Líkt og í Faxabóli er hesthúseigendum skylt að vera í Fáki.   

Hesthúsabyggð Fáks í Almannadal á Hólmsheiði er á 50 ára lóðaleigusamningi með uppkaupsákvæði í 

lok leigutíma.   

 

 

 

Með stuðningi Reykjavíkurborgar hefur byggst upp svæði á heimsmælikvarða í Víðidal og nágrenni, 

hvort sem það er fyrir frístundareiðmenn eða keppnisfólk.  

1. Hér hafa reglulega verið Landsmót sem trekkt hafa að þúsundir innlendra sem erlendra 

gesta, nú síðast 2018, og er stefnan að þau verði fleiri í framtíðinni.  

2. Fjölmörg Íslandsmót hafa verið haldin í Víðidal, síðast 2018 og 2019.  

3. Stærsta mót Íslandshestamennskunnar fór fram í Víðidal síðastliðið sumar; 

Reykjavíkurmeistaramót Fáks þar sem voru yfir 800 skráningar.  

4. Þá er reiðhöllin Víðidal vettvangur margra af stærstu innanhússsýningum hestamennskunnar 

eins og Meistaradeildarinnar í hestaíþróttum og Stórsýningar Fáks.   

5. Uppbygging reiðleiða innan borgarmarka er í fremsta flokki.  

Þá heldur félagið úti öflugu félagsstarfi fyrir alla aldurshópa félagsmanna. Sem dæmi má nefna að: 

1. Félagið rekur félagshesthús og niðurgreiðir aðstöðu fyrir hesta barna og unglinga sem eru að 

taka sín fyrstu skref í hestamennsku.  
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2. Félagið heldur úti öflugu æskulýðsstarfi og býður upp á námskeið fyrir alla aldurshópa á 

öllum stigum hestamennskunnar.  

3. Félagið skipuleggur námskeið fyrir fólk á öllum aldri og á öllum stigum hestamennskunnar.  

4. Félagið skipuleggur fjölmarga viðburði, litla og stóra, fyrir félagsmenn.  

5. Félagið skipuleggur viðburði fyrir Heldri Fáksfélaga eins og hádegishittinga og heimsóknir í 

hrossaræktarbú 

6. Félagið hefur á undanförnum árum í samstarfi við Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra þar sem 

ungum krökkum sem eiga við fötlun að stríða er boðið að koma á hestbak.  

7. Fákur er aðili að verkefninu Heimahagar sem er samstarf grunn- og leikskóla í Seláshverfi í 

Reykjavík þar sem nemendur koma í heimsókn í Fák og kynnast hestamennskunni sem hér er 

stunduð.  

8. Á sumrin eru reknir reiðskólar í Víðidal sem sinna hundruðum barna yfir sumarmánuðina.  

Hestaíþróttin er að lang mestu leyti fjölskylduíþrótt og stuðningur Reykjavíkurborgar hefur félaginu 

verið ómetanleg.  

Þá má ekki gleyma að nefna að Víðidalur er mikil útivistarparadís í borgarlandinu og deilum við 

honum með fjölmörgum öðrum sem stunda þar sína útivist.  

 

Samantekið, þá er það ósk félagins með erindi þessu, að opna á viðræður um þá erfiðu stöðu sem 

stór hluti okkar félagsmanna glímir við varðandi lóðaleigusamninga sína í Víðidal. Þá leggur félagið 

mikla áherslu á að allir hesthúseigendur innan svæðisins séu á sambærilegum lóðasamningum eins 

og tíðkast í Faxabóli og Almannadal svo gætt sé jafnræðis og sanngirnis og að félagið geti betur unnið 

fyrir hag heildarinnar.  

Auk þess er óskað eftir að afgreiðslu á tillögu þeirri sem nú liggur fyrir borgarráði um óbreytta 

endurnýjun lóðarsamninga í Víðidal verði frestað þangað til viðræður hafa farið fram.  

 

Fyrir hönd stjórnar Hestamannafélagsins Fáks, 

Hjörtur Bergstað, formaður stjórnar. 
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